



ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๒๕๖๒๑

กรมการปกครอง  
ถนนอิศราวังค์ กทม. ๑๐๒๐๐

### ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบรายงานผู้ขอประเมินบุคคลและผลงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ โดยแจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเดิม

ในการนี้ อ.ก.พ. กรมการปกครอง จึงได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ข้างต้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประกาศข้างต้นให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

๒. ศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถ  
อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการในสังกัดดำเนินการขอประเมินฯ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารประกอบการประเมินบุคคล  
และผลงานของข้าราชการที่ยื่นขอประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน  
ให้จัดทำแบบรายงานผู้ขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน  
บุคคลและผลงาน ให้ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง  
ดำเนินการต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง  
ที่ <https://multi.dopa.go.th/dopaperson> แบนเนอร์ (Banner) “เลื่อนระดับชำนาญการและชำนาญงาน”

อนึ่ง ขอความร่วมมือจังหวัดหลีกเลี่ยงการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการประเมินบุคคลฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำให้เลขที่ตำแหน่งที่ครองอยู่เปลี่ยนแปลงไป หากจังหวัดมีความจำเป็น และได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ระหว่างการประเมินบุคคลฯ ให้แจ้งข้าราชการรายดังกล่าว ยื่นคำขอประเมินบุคคลในตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) และจัดส่งให้กรมการปกครองพิจารณาใหม่ กรณีดังกล่าวอาจทำให้วันที่แต่งตั้งเลื่อนระดับเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะกระทบสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของผู้ขอประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๙๖๐๒